

GIAO BAN KHỞI DÂN VẬN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 2/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban Khởi Dân vận tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Thời gian qua, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tập trung bám sát cơ sở, nắm bắt tư tưởng và tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động triển khai, tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản

biện xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc tổ chức tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng củng cố tổ chức; phát triển đoàn viên, hội viên; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Thời gian qua, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tập trung bám sát cơ sở, nắm bắt tư tưởng và tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động triển khai, tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 2/7, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm vùng trồng cây đặc sản trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Đông Hưng. Cùng đi có đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông

ngiệp và Phát triển nông thôn.

Tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn đến thăm vườn ổi bo của gia đình ông Phạm Đình Đông, tổ 24 và ông Hà Văn Thuận, tổ 27. Đây là hai trong ít hộ còn lưu giữ được giống ổi bo thuần chủng đặc

hình tiêu biểu như: “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”; “Cánh đồng sạch”; “Đoạn đường tự quản vệ sinh môi trường”; “Tiết kiệm túi phế liệu”; “Tuyến phố văn minh”...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi sâu phân tích bối cảnh, nêu bật những kết quả của tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời, chỉ rõ những điểm còn hạn chế, yếu kém cần khắc phục; nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm tỉnh cần tập trung thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định vai trò của các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân; trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để ra góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đơn vị trong Khối căn cứ

sản của địa phương. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm vùng trồng cây hồng xiêm cho giá trị kinh tế cao tại xã Lô Giang (Đông Hưng). Những năm qua, xác định hướng xiêm là cây thế mạnh của địa phương, xã Lô Giang đã vận động nhân dân chuyển đổi vườn tằm và những diện tích cây lúa kém hiệu quả để trồng hồng xiêm, đến nay vùng địa phương đã phát triển được trên 40ha, cho thu nhập gấp nhiều lần cây lúa.

cho chăn nuôi bò; sử dụng đệm lót sinh học để xử lý môi trường. Quan điểm, mục tiêu của đề án phải bảo đảm theo tinh thần Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025 và những năm tiếp theo, trên cơ sở đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các sở, ngành liên quan nghiên cứu cụ thể hóa các mục tiêu.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất 8 mục tiêu, giải pháp đã nêu trong đề án đồng thời yêu cầu phải bổ sung vào đề án trồng cỏ bảo đảm nhu cầu thức ăn trong chăn nuôi; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người chăn nuôi.

Đối với báo cáo giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội, dự kiến thực hiện dự án phát triển nhà ở có diện tích 12.632,3m2 thuộc địa giới hành chính phường Trán Hưng Đạo (thành phố Thái Bình). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phát sinh một số vướng mắc về việc lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết, trình tự, thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Phát biểu kết luận, đồng chí

Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc chuyển đổi sinh kế cho người chăn nuôi từ chăn nuôi lợn sang chăn nuôi đại gia súc là hướng đi đúng đắn, đồng thời để nghị trong quá trình xây dựng, triển khai thí điểm thực hiện để án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 phải bảo đảm các

điều kiện: tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết; vận động và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia xây dựng trang trại “lợi”, có sự tham gia của người dân trong việc chăn nuôi bò và cung ứng các sản phẩm phục vụ

cơ quan báo chí còn thể hiện rõ vai trò phản biện xã hội khi phản ánh về những vấn đề bất cập, tồn tại.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả các cơ quan báo chí đạt được đã góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tổ chức tuyên truyền toàn diện các lĩnh

vào bối cảnh, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh để ra giải pháp cụ thể cho đơn vị mình để triển khai thực hiện; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Trên cơ sở định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp của từng tổ chức hội, đoàn thể nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả các đơn vị trong Khối đạt được trong quý II/2019 đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm quý III/2019, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị trong

Sau khi khảo sát thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai bảo tồn các giống gen quý của cây ổi bo bản địa, hồng xiêm Lô Giang đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng nhân giống hai loại cây này để phát triển trong vùng. Đồng chí nhấn mạnh: Bắt đầu từ năm tới, tỉnh có chủ trương phát triển những cây đặc sản tại từng vùng, từng địa phương, qua đó nhằm mang

Khối nắm chắc các mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt, từ đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị để triển khai thực hiện trong các cấp hội, đoàn thể. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đoàn viên, hội viên nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy ban hành từ đầu năm đến nay. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Duy trì hoạt động và phát huy tốt vai trò của các tổ tự quản, tổ hòa giải ở cơ sở. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội MTTQ tỉnh và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 bảo đảm theo đúng kế hoạch.

ĐAO QUYÊN

lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người dân đồng thời ra những hướng sản phẩm của các vùng quê Thái Bình. Do đó, các địa phương có những giống cây quý phải quy hoạch vùng cây đặc sản, đầu tư hợp lý để bảo đảm sản phẩm đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích trồng lúa kém hiệu quả, trong đó đặc biệt quan tâm phát triển cây ăn trái, cây có múi.

NGUYỄN TÙNG

Nghìn. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang,

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương dự họp.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/6/2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 24 người, bị thương 14 người. Giao thông đường thủy được bảo đảm, không xảy ra tai nạn giao thông.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhiều hoạt động bảo đảm an toàn giao thông được triển khai. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/1/2019 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nên hiện tượng lạng lách chiếm lòng, lế đường dưng rap đêm cuối đã giảm rõ rệt. Tình trạng người dân phơi thóc, nông sản trên đường giao thông tuy vẫn còn xảy ra nhưng đã giảm so với những năm trước...

Quốc lộ 10 đoạn từ km58+382 (cầu Ngحين) đến km81+00 (xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình) có chiều dài khoảng 23km, có bản lề đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe. Hiện tại, lưu lượng xe rất lớn, tuyến đường đã mất tải, hiện tượng ùn tắc thường xuyên xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cũng như ô nhiễm môi trường. Việc đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng tuyến đường khác là hết sức cần thiết nhằm mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống đường giao thông theo quy hoạch; giảm tải cho quốc lộ 10 hiện hữu đoạn từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngحين; tăng cường kết nối giao thương với các địa phương lân cận; thúc

THANH HUYỀN - PHẠM HƯNG

triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo; tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền góp phần tác sự thống nhất trong nhận thức, quyết tâm trong hành động và sự đồng thuận trong toàn xã hội, từ đó tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển...

Thứ tư, ngày 3 tháng 7 năm 2019

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ...

(*Tiếp theo trang 1*)

trên biển; tất cả các phương tiện đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm. Toàn tỉnh có 1.164 chòi canh với 1.281 lao động canh coi trên các bãi ngoạ; 1.216 đầm với 1.907 lao động nuôi trồng thủy hải sản; 575 lồng cá trên sông; 14.208 hộ với 51.098 người sinh sống ngoài đê chính; 8.476 hộ với 18.231 người sống trong nhà yếu cần có phương án di dời khi cần thiết. Về tình hình sản xuất nông nghiệp, tính đến hết ngày 1/7, diện tích lúa mùa toàn tỉnh đã gieo cấy là 18.804ha; diện tích cấy mùa hè đã trồng 11.370ha, trong đó đã thu hoạch 5.967ha.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời với diễn biến bất thường của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, tổ chức thông tin lưu động khi có tin bão khẩn cấp, tránh tu bão chũ quan, bị động khi có sự cố dễ xảy ra các thiệt hại nghiêm trọng. Rà soát, thống kê các phương tiện tàu thuyền để kịp thời kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên sông, trên biển khẩn trương về nơi tránh trú an toàn; bố trí, sắp xếp, kiểm tra việc neo đậu của tàu thuyền bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Chuẩn bị phương án sơ tán dân tại các khu vực xung yếu như ven sông, ven biển, vùng nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, nhà dân không bảo đảm an toàn. Thông báo cho các doanh nghiệp, các công trình đang xây dựng kịp thời có biện pháp chằng chống bảo vệ tài sản. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện trực 24/24 giờ tại tất cả các điểm xung yếu để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và chỉ đạo của Trung ương để kịp thời cảnh báo.

<p>CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 02</p> <p>TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THÁI BÌNH ĐIỆN:</p> <p>Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành.</p> <p>Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 07 giờ ngày 02/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9.</p> <p>Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ di được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 07 giờ ngày 03/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, ngay trên Đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.</p> <p>Ngoài ra, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông nên ngày mai (03/7) khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.</p> <p>Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão và mưa lớn, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành:</p> <ol style="list-style-type: none">Thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 01/CĐ-PCTT ngày 02 tháng 7 năm 2019 về việc ứng phó với mưa lớn và áp thấp trên Biển Đông của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Bằng mọi biện pháp triệt để tiêu nước trên hệ thống sông trục đê phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu, các khu vực trũng, thấp; khơi thông dòng chảy hệ thống kênh mương nội đồng, các sông trục; chủ động kích hoạt các trạm bơm tiêu khi có mưa lớn các khu vực trọng điểm tiêu úng; đảm bảo an toàn hệ thống điện phục vụ dân sinh và bơm tiêu úng. Kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, nếu phát hiện thấy công trình không đảm bảo an toàn phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, củng cố ngay. Đóng tất cả các cửa khẩu qua đê cửa sông, đê biển trước khi bão đổ bộ vào. Kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh, trú an toàn; tổ chức theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền và giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kể cả các tàu vận tải, tàu du lịch để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền. Thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, giữ thông tin liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về áp thấp nhiệt đới, báo cáo về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 2 tiếng một lần, bắt đầu từ 16h00' ngày 02/7/2019.

<p>VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN MẠNH TOÀN</p> <p>Địa chỉ văn phòng giao dịch: Số nhà 15, ngõ 34, phố Đỗ Lý Khiêm, tổ 20, phường Bó Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.</p> <p>Người đại diện: Trần Mạnh Toàn - Trưởng Văn phòng luật sư. Chứng chỉ hành nghề luật sư số 13423/TP/LS-CCHN.</p> <p>Lĩnh vực ngành nghề: Tư vấn pháp luật, tham gia tranh tụng các phiên tòa và làm các dịch vụ pháp lý khác.</p> <p>Giấy đăng ký hoạt động số: 08/01/0029/DKHH cấp ngày 22/11/2018. Nơi cấp: Sở Tư pháp Thái Bình.</p> <p>Điện thoại liên hệ: 0904.060.145</p> <p>Email: luatsutoan55@gmail.com</p>
--

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chê bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG